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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2567 

วันอังคารท่ี  13  สิงหาคม 2567  เวลา ๑4.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลชั้น 5 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
ส านักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี 2567 

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2567 
เวลา 14.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
.............................................. 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้เข้าประชุม 
      1. นายวินัย     แสวงศิริผล  ประธานสภาเทศบาล 
    2. นายบุญสิน   เสริญวงศ์สัตย์  รองประธานสภาเทศบาล    
    3. นายสุชาติ   ธนผลเลิศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
    4.นายกิจชัย   กักสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล    
    5.นายไพบูลย์  สุขเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล   
    6. นายวิโรจน์   ราชวงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
    7. นางสาวบุณฑริก  รักวงค์  สมาชิกสภาเทศบาล 
    8. นายวันชัย  วาณิชวิวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาล 
    9. นายสุขุม    ต้ังกงพานิช  สมาชิกสภาเทศบาล 

          10. นายสรวิชญ์ วิเชียรศาสตร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
  11. นายฐิติพงศ์  วโรกร   สมาชิกสภาเทศบาล 
  12. นายปิยะ   จุลดิลก    สมาชิกสภาเทศบาล 
   13. น.ส.เมทินี  ร่มโพธ์ิทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 

14. นายสหพัฒน์ ชัยวุฒิธราพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลทีไ่ม่ไดเ้ข้าร่วมประชุม 
                     1. นายคงศักดิ์ ครุฑคง   สมาชิกสภาเทศบาล  
    2. นายพชรกร  สิทธิชูรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
    3.นายสมชัย  อมรรัตนาชัย  สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 
    4. นายธวัชพงศ์ มรุธพงษ์สาธร  สมาชิกสภาเทศบาล 
คณะผู้บริหารผู้เข้ารว่มประชุม 

  ๑. นายกลยุทธ  ฉายแสง  นายกเทศมนตรี    
  2. นายพงษ์ศักด์ิ  ร่มโพธ์ิทอง  รองนายกเทศมนตรี     

      3. นายพงศธร  ถาวรวงศ์  รองนายกเทศมนตรี   
    4. ส.อ.ไชยยศ ร่มโพธ์ิทอง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   

  5. นายชนะวิทย์  ฉายแสง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
คณะผู้บริหารผู้ที่ไม่ได้เข้ารว่มประชุม 

  1. พล.ต.ต.สมบัติ  บัวเรือง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
   1. นายไพโรจน์ รังสินธุ์      ปลัดเทศบาล 
   2. นางสาวขวัญตา  ฉัตรมงคล     รองปลัดเทศบาล 
   3. นางปาริชาติ  เต็มยงค์        ผู้อ านวยการกองคลัง 
   4. นางวิบูลย์ศรี มุสิทธิมณี                  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
    5. นายกลวิชญ์  ช่วยประสิทธ์ิ     ผูอ้ านวยการกองช่างสุขาภิบาล 
   6. นายดรุฒ  กุลตัณฑ์       ผู้อ านวยการกองช่าง   
   7. นางบุษราคัม  เนียมมี     ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
   8. นางสาวแต้ว  ศรีสุวรรณ     รก.ผู้อ านวยกองการเจ้าหน้าท่ี 
   9. นายกู้เกียรติ  ภูมิพนา                   ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   10. นายพนมไพร ค าขจร     ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2 
 11. น.ส.วราภรณ์  ยงสวัสด์ิ     หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

   12. นางสาวพัณณกร สมุทรประภูติ    หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
   13. นางเน้ือทิพย์  นรวรา     หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 

 14. นางสาวรุ่งทิพย์  เจริญสุข             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 15. นางสาวสุณัฐชา  จันหมาด     นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 16. นางสาวอภัสสรา  เกตุเกลี้ยง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 17. นายกมล  หม่ืนเดช     นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
 18. นางรินนา  ศิริรักษ์      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 19. นายสุทธิวัฒน์ คงวัฒนะ     ลูกจ้างประจ า 
 20. นางสาวรัติกาญจน์  เชิดชู      พนักงานจ้างท่ัวไป 
 21 นางสาวดวงรัตน์  ทองสุทธ์ิ       พนักงานจ้างท่ัวไป 
 22. นางสาวรัตนาภรณ์  เขียนประสิทธ์ิ     พนักงานจ้างท่ัวไป  

เริ่มประชุมเวลา  14.00  น. 

นายไพโรจน์  รังสินธ์ุ  - ขณะนี ้ถึงเวลาท่ีก าหนดและมีสมาชิกฯมาเข้าประชุมครบองค์ 
ปลัดเทศบาล   ประชุมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูป 
เลขานุการสภาเทศบาล  บูชาพระรัตนตรัยและข้ึนประจ าท่ีเพ่ือด าเนินการประชุมตาม 
    ระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

........(ประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและข้ึนประจ าท่ี)........ 

นายวินัย แสวงศิริผล          - สวัสดีครับ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
ประธานสภาเทศบาล             สภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันน้ี เป็นการประชุมสภาเทศบาล  

เมืองฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2567 ซ่ึงผมได้
ประกาศเรียกประชุมตามมติของสภาฯไว้ โดยมีก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่
วันท่ี 1 สิงหาคม 2567 เป็นต้นมา และท่านนายกได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มาเสนอขอรับ
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ความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล ผมจึงได้ก าหนดนัด ประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2567 ในวันและเวลาน้ี 

บัดน้ี ถึงเวลาท่ีก าหนดนัดหมายและมีสมาชิกฯ มาเข้าประชุม
ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายวินัย แสวงศิริผล  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สมยัสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   

ประจ าปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2567 

นายวินัย แสวงศิริผล  - ท่านสมาชิกฯครับ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ    
ประธานสภาเทศบาล  สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1ประจ าปี 2567 เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2567 
                                       เจ้าหน้าท่ีได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านไปแล้วมีสมาชิกฯท่านใดจะแก้ไข

เพิ่มเติมก็ขอเชิญเสนอได้นะครับ......(ไม่มีสมาชิกฯเสนอขอแก้ไข)....เม่ือ
ไม่มีสมาชิกเสนอขอแก้ไข กระผมขอแก้ไขข้อความในหน้าท่ี 9 ข้อความ 
เนื่องจากเม่ือประชุมสภาเทศบาลครั้งท่ีแล้วไม่มีการรายงานพิสูจน์ยอด
ของการขออนุมัติยกเว้น ขอแก้ไขข้อความใหม่ เป็นเนื่องจากเมื่อ
ประชุมสภาเทศบาลครั้งท่ีแล้วเป็นการรับทราบเรื่องการยกเว้นระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 มีท่านใดจะแก้ไขข้อความอีกหรือไม่ (ถ้าไม่มี) เป็นอันว่า 
สภาฯได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่3 
ค รั ้ง ที ่ 1  ประจ าปี 2567 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 1 สิงหาคม 2567 
เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม    - รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2567 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  
1 สิงหาคม 2567 

ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2568 ในวาระที่ 1 

นายวินัย แสวงศิริผล  - ท่านสมาชิกฯผู้มีเกียรติทุกท่าน  วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล            สมัยสามัญ สมัยท่ี3 คร้ังท่ี2 ประจ าปี2567 เพ่ือท่ีจะด า เนินการ 
      พ ิจ า รณา ให ้ค ว าม เห ็นชอบร ับหล ัก ก า รแห่ง ร่างเทศบัญญัติ 
      งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซ่ึงท่านนายกฯ  
      จะต้องน าเสนอต่อสภาฯภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคมของปี ตามระเบียบ 
      วิธีการงบประมาณก าหนดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจ าปีเป็น 
      เร่ืองท่ีส าคัญ เพราะจะเป็นเคร่ืองมือให้กับผู้บริหารส าหรับบริหารงาน 
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      และพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ให้เจริญก้าวหน้าและ 
      แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  
นายวินัย  แสวงศิริผล   - ท่านสมาชิกฯครับ ตามที่ได้เรียนให้ทราบเบื้องต้นแล้วว่า ท่านนายกฯ
ประธานสภาเทศบาล   ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
                                        พ.ศ. 2568 มาเสนอต่อสภาเทศบาล เพื ่อให้สภาฯพิจารณารับ 
      หลักการ แห่งร ่างเทศบัญญัติด ังกล่าว ในวาระที ่  ๑ แต่ก ่อนที ่ 
      จะพิจารณา ผมขอให้ท่านนายกเทศมนตรีได้อ่านคำแถลงและร่างเทศ 
      บัญญัติฉบับน้ีให้ท่ีประชุมได้รับทราบพร้อมกันอีกคร้ัง ขอเรียนเชิญครับ 
นายกลยุทธ ฉายแสง            - (อ่านคำแถลงประกอบเทศบัญญัติฯและร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
นายกเทศมนตรี                     รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ดังนี้ 
 

ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2568 

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
 กระผมมีความจำเป็นต้องเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้.- 

หลักการ 

  ให้มีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
เพ่ือใช้ในการบริหารราชการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

เหตุผล 

  เนื่องจากขณะนี้  ถึงเวลาที่จะต้องเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
ข้อ 23  จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  เพื่อเป็นแนวทางใน
การดำเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว  จึงขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ต่อสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ลงชื่อ           กลยุทธ ฉายแสง 
                     (นายกลยุทธ   ฉายแสง) 
                                                      นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา     
            
          บัดน้ี ถึงเวลาท่ีผู้บริหารท้องถ่ินของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี ผู้บริหาร
ท้องถ่ินเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ  
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังต่อไปน้ี 
1. สถานะการคลัง         
 1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป        
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    ณ   วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมี 

     สถานะการเงิน ดังน้ี       
     1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 243,368,975.16 บาท   
     1.1.2 เงินสะสม จ านวน 781,902,607.54 บาท      
     1.1.3 รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 31  โครงการ   
     รวม 2,735,999.92 บาท 
     1.1 .4  รายการกัน เ งินไ ว้ โดยยั ง ไ ม่ ไ ด้ก่อห น้ีผู ก พัน จ านวน 60  โครงการ รวม  

6,031,353.57 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 72,610,119.90 บาท      
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     

 2.1 รายรับจริง จ านวน 404,098,492.97 บาท ประกอบด้วย    
 หมวดภาษีอากร              จ านวน     47,641,975.76      บาท    

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน     11,065,460.80      บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน       1,039,552.86      บาท        
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน    7,724,932.48      บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน       1,858,172.45      บาท      
หมวดรายได้จากทุน    จ านวน           281,000.00      บาท  
หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน    168,501,836.62      บาท 
หมวดเงินอุดหนุน    จ านวน    165,985,562.00      บาท 

         2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน      23,832,609.36      บาท 
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         2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 355,951,215.75 บาท ประกอบด้วย    
     งบกลาง     จ านวน     84,216,309.84 บาท
       งบบุคลากร     จ านวน    151,717,504.02    บาท 

       งบด าเนินงาน     จ านวน    101,892,742.89 บาท 
             งบลงทุน      จ านวน       3,581,850.00 บาท 
             งบเงินอุดหนุน     จ านวน     14,542,809.00 บาท 
        งบรายจ่ายอื่น     จ านวน          0.00      บาท 
2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   

 จ านวน      23,781,279.46      บาท 
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี   จ านวน         327,302.00      บาท 
2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม             จ านวน        4,737,940.22       บาท 
2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้      จ านวน          0.00     บาท
3. งบเฉพาะการ          
    ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาล 1    
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566        
 รายรับจริง     จ านวน   27,591,569.05         บาท 

  รายจ่ายจริง     จ านวน     5,200,888.35 บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ    จ านวน        0.00 บาท 
  ยืมเงินสะสม     จ านวน        0.00 บาท 
  ก าไรสะสม     จ านวน   22,390,680.70 บาท 
  เงินสะสม     จ านวน        0.00 บาท 
  ทุนส ารองเงินสะสม    จ านวน        0.00 บาท 
  เงินฝากธนาคาร     จ านวน  109,896,904.09 บาท 
  ทรัพย์รับจ าน า     จ านวน  222,255,700.00 บาท 
 ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาล 2    
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       
  รายรับจริง     จ านวน    11,890,288.62 บาท     

รายจ่ายจริง     จ านวน      5,057,462.97 บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร/อืน่ ๆ    จ านวน        0.00 บาท 
  ยืมเงินสะสม     จ านวน        0.00 บาท 
  ก าไรสะสม     จ านวน     6,832,825.65 บาท 



- 8 - 
 
 

  เงินสะสม     จ านวน          0.00  บาท
  ทุนส ารองเงินสะสม    จ านวน         0.00 บาท 

เงินฝากธนาคาร     จ านวน    13,474,239.14  บาท
 ทรัพย์รับจ าน า     จ านวน    97,041,500.00  บาท 

  
เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
        

               โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ข้อ 1 เทศบัญญัติ น้ีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

 ข้อ 2 เทศบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นจ านวนรวมท้ังสิ้น 514,004,800 บาท 

 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็น
จ านวนรวมท้ังสิ้น 462,791,100 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

        
แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 65,225,360 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8,456,400 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 125,882,900 

  แผนงานสาธารณสุข 10,303,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,292,100 

  แผนงานเคหะและชุมชน 90,152,700 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13,509,100 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 6,314,600 

ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 30,710,400 
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  แผนงานการพาณิชย์ 5,587,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 105,357,540 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 462,791,100 

        
 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมท้ังสิ้น 51,213,700 บาท ดังน้ี  
        

งบ ยอดรวม 
งบกลาง 4,355,800 

งบบุคลากร 8,914,000 

งบด าเนินงาน 4,631,000 

งบลงทุน 69,000 

งบรายจ่ายอื่น 33,243,900 

รวมรายจ่าย 51,213,700 

        

 

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทราปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

        
 ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรามีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี 
    
  ประกาศ ณ วันท่ี ...................................................................... 
    
    
   (ลนาม).................................................. 
   (นายกลยุทธ  ฉายแสง) 

   
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีเมือง

ฉะเชิงเทรา 
เห็นชอบ  

    
(ลงนาม)..................................................  

(นายชลธี  ยังตรง)  
ต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  
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นายวินัย แสวงศิริผล  - ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้อ่านค าแถลงงบประมาณและร่างเทศ
ประธานสภาเทศบาล  บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จบลง 

แล้วมีสมาช ิกฯท่านใดสงส ัยและจะอภิปรายซักถาม ก ็ขอเช ิญ
อภิปรายได้ครับ  

นายบุญสิน  เสริญวงศ์สัตย์ - เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์ครับ  
รองประธานสภาเทศบาล กระผมขอสอบถามเกี่ยวกับค าแถลงงบประมาณข้อ 1.1.2  เงินสะสม 
     จ านวน 781,902,607.54 บาท ถูกต้องหรือเปล่าครับ 
นายวินัย แสวงศิริผล  - ขอเชิญผู้อ าการกองคลังชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางปาริชาติ  เต็มยงค์  - กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกทุกท่านค่ะ ในส่วนของ 
ผู้อ านวยการกองคลัง   เงินสะสมท่ีปรากฏอยู่ในยอดในทางบัญชีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2564 ทางเรา 
     ต้องมีการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2564 จึงท าให้เกิด 
     ยอด 781,902,607. 54 บาทข้ึนมาเรียกว่ายอดท าบัญชี ซ่ึงเป็นยอด 
     ท่ีรวมกับทรัพย์สินของเราทุกตัวท่ีเราจะต้องบันทึกบัญชีเข้าไป  
     อย่างเช่น รถหน่ึงคันเราต้องบันทึกเข้าไป คันละสิบล้านบาทใช้ไปกี่ปี  
     ถ้าใช้ไปแล้วห้าปีถึงหกปีก็จะลดลงไปตามค่าเสื่อม ซ่ึงทุกตัวจะกลับ 
     เข้าไปในบัญชีเวลาท่ีเราจะใช้เงินสะสมในแต่ละคร้ังเราจะต้องพิสูจน์ 
     ยอดเพ่ือจะเอาจ านวนยอดพวกน้ีออกท้ังหมด เพ่ือให้เหลือจ านวน 
     ยอดท่ีเราสามารถใช้ได้ขอบคุณค่ะ 

นายวินัย แสวงศิริผล  - มีสมาชิกฯท่านใด จะเสนอแนะหรือซักถามอีกไหมครับ.....(ไม่มี
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกฯอภิปราย)...เม่ือไม่มีท่านสมาชิกฯจะอภิปรายซักถามเกี่ยวกับ 

ญัตติน้ี  ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาฯต่อไปสมาชิกฯท่านใดเห็นชอบ
รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2568 ในวาระท่ี 1 ตามที่ท่านนายกฯเสนอมานี้ 
โปรดยกมือครับ..... ..(สมาชิกฯยกมือเห็นชอบ).....สมาชิกฯยกมือ
เห็นชอบจ านวน 13 คน สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ
........(ไม่มีสมาชิกฯยกมือไม่เห็นชอบ)....... เป็นอันว่า สภาฯเห็นชอบรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2568 ในวาระท่ี 1 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ขอบคุณครับ   

มติที่ประชุม - เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2568 ในวาระท่ี 1 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
ด้วยคะแนนเสียง 13 ท่าน ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

นายวินัย แสวงศิริผล  - ท่านสมาชิกฯครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
ประธานสภาเทศบาล  การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.  
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๒๕65 ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา
สามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณน้ัน ผมขอสรุป
ข้ันตอน คือสภาฯจะต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติต่างๆ 3 วาระ แต่
เน่ืองจากเทศบัญญัติฉบับน้ี เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ดังนั้น 
จะพิจารณารวดเดียวสามวาระไม่ได้ สภาฯจะต้องมาประชุมพิจารณา
กันอีกในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 อีก เราจะต้องมาก าหนดกันว่า สภาฯ
จะก าหนดเวลาในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฉบับนี้กันเป็นเวลาเท่าไร  
อันน้ีเป็นข้ันตอนท่ีสภาฯจะต้องด าเนินการ 

ท่านสมาชิกฯครับ สภาฯ จะไม่พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 รวด
เดียวสามวาระ  และตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน ข้อ ๔๙ 
ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว 
ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติน้ันไปให้คณะกรรมการพิจารณาโดยละเอียด 
และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ส าหรับข้อบังคับการประชุมนี้ จะแยก
การด าเนินการเป็น ๒ ข้ันตอน ข้ันตอนแรก คือผมในฐานะประธานสภา
เทศบาลจะต้องส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ท่ีสภาฯได้พิจารณารับหลักการในวาระท่ี ๑ 
แล้ ว  ไปให้กับคณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณา ในส่ วนขอ ง
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 สภาฯก็จะต้องพิจารณาแต่งต้ังกัน โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๐๓ (๑) ท่ีก าหนดว่า 
คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่
น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่ เ กิน 7 คน  ดังน้ัน สภาฯจะต้องแต่งต้ัง
คณะกรรมการชุดน้ีจ านวนตามท่ีระเบียบก าหนด คือ ไม่น้อยกว่า 3 คน 
แต่ไม่เกิน 7 คน วิธีการด าเนินการ ล าดับแรกขอให้สภาฯก าหนด
จ านวนคณะกรรมการแปรญัตติชุดน้ีก่อนว่าจะมีจ านวนเท่าใดจึง       
จะเหมาะสม ขอเชิญ คุณบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์ ครับ 

นายบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์   - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกฯผู้ทรง    
รองประธานสภาเทศบาล เกียรติทุกท่าน ผมขอเสนอให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ  

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จ านวน 
7 ท่าน ขอผู้รับรองด้วยครับ....(สมาชิกฯรับรองถูกต้อง).....ขอบคุณครับ 
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นายวินัย แสวงศิริผล  - คุณบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์ เสนอให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ประธานสภาเทศบาล  เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

จ านวน 7 ท่าน และมีสมาชิกฯรับรองถูกต้อง มีสมาชิกฯเสนอเป็นอย่าง
อื่นอีกหรือไม่ครับ........(ไม่มีสมาชิกฯเสนอเป็นอย่างอื่น).......เม่ือไม่มี
สมาชิกฯเสนอเป็นอย่างอื่น เป็นอันว่าสภาฯมีมติแต่งต้ังคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2568 จ านวน 7 ท่าน ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม  - ให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 จ านวน 7 ท่าน 

นายวินัย แสวงศิริผล  - ท่านสมาชิกฯผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ล าดับต่อไป จะเป็นการแต่งต้ัง
ประธานสภาเทศบาล   คณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 7 ท่าน ก็ขอให้ท่านสมาชิกฯได้ 

เสนอชื่อสมาชิกฯท่ีเห็นว่าสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติฯฉบับน้ี คนละ 1 ชื่อหากมีการเสนอชื่อเกินกว่า 1 คน จะใช้
วิธีการเลือกตามข้อ 8 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ.2565) เร่ิมจากกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คนท่ี 1 ขอเชิญ คุณบุญสิน 
เสริญวงศ์สัตย์ ครับ 

นายบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์    - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกฯผู้ทรง   
รองประธานสภาเทศบาล    เกียรติทุกท่าน ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คนท่ี 1 ผมขอ
เสนอ คุณไพบูลย์ สุขเจริญ ขอผู้รับรองด้วยครับ.......(สมาชิกฯรับรอง
ถูกต้อง)............ขอบคุณครับ 

นายวินัย แสวงสิริผล  - คุณบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ประธานสภาเทศบาล  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คนท่ี  

1 คือ คุณไพบูลย์ สุขเจริญ และมีสมาชิกฯ รับรองเกิน 2 ท่านถูกต้อง     
มีสมาชิกฯจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ .......(ไม่มีสมาชิกฯเสนอ)....... 
เม่ือไม่มีสมาชิกฯเสนอชื่อท่านอื่น  เป็นอันว่าท่ีประชุมสภาฯ ได้แต่งต้ัง
ให้คุณไพบูลย์ สุขเจริญ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คนท่ี 1 ต่อไป
กรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 ขอเชิญคุณบุญสิน  เสริญวงศ์สัตย์ ครับ 

นายบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์    - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกฯผู้ทรง   
รองประธานสภาเทศบาล    เกียรติทุกท่าน ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
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งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คนท่ี 2       
ผมขอเสนอ คุณกิจชัย กักสุวรรณ ขอผู้รับรองด้วยครับ.......(สมาชิกฯ
รับรองถูกต้อง)............ขอบคุณครับ 

นายวินัย แสวงสิริผล  - คุณบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ประธานสภาเทศบาล  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คนท่ี  

2 คือ คุณกิจชัย กักสุวรรณ และมีสมาชิกฯ รับรองเกิน 2 ท่านถูกต้อง     
มีสมาชิกฯจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ .......(ไม่มีสมาชิกฯเสนอ)....... 
เม่ือไม่มีสมาชิกฯเสนอชื่อท่านอื่น  เป็นอันว่าท่ีประชุมสภาฯ ได้แต่งต้ัง
ให้คุณกิจชัย กักสุวรรณ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คนท่ี 2 ต่อไป
กรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 ขอเชิญคุณบุญสิน  เสริญวงศ์สัตย์ ครับ 

นายบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์    - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกฯผู้ทรง   
รองประธานสภาเทศบาล    เกียรติทุกท่าน ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คนท่ี 3       
ผมขอเสนอ คุณบุณฑริก รักวงค์ ขอผู้รับรองด้วยครับ..(สมาชิกฯรับรอง
ถูกต้อง).ขอบคุณครับ 

นายวินัย แสวงสิริผล  - คุณบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ประธานสภาเทศบาล  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คนท่ี  

3 คือ คุณบุณฑริก รักวงค์ และมีสมาชิกฯ รับรองเกิน 2 ท่านถูกต้อง     
มีสมาชิกฯจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ.........(ไม่มีสมาชิกฯเสนอ)....... 
เม่ือไม่มีสมาชิกฯเสนอชื่อท่านอื่น  เป็นอันว่าท่ีประชุมสภาฯ ได้แต่ง -   
ต้ังให้คุณบุณฑริก รักวงค์ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คนท่ี 3 ต่อไป
กรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 4 ขอเชิญคุณบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์ ครับ 

นายบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์    - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกฯผู้ทรง   
รองประธานสภาเทศบาล    เกียรติทุกท่าน ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คนท่ี 4       
ผมขอเสนอ คุณสรวิชญ์  วิเชียรศาสตร์ ขอผู้ รับรองด้วยครับ.......
(สมาชิกฯรับรองถูกต้อง)............ขอบคุณครับ 

นายวินัย แสวงสิริผล  - คุณบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ประธานสภาเทศบาล  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คนท่ี  

4 คือ คุณสรวิชญ์ วิเชียรศาสตร์ และมีสมาชิกฯ รับรองเกิน 2 ท่าน
ถูกต้อง     มีสมาชิกฯจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ .......(ไม่มีสมาชิกฯ
เสนอ)....... เม่ือไม่มีสมาชิกฯเสนอชื่อท่านอื่น  เป็นอันว่าท่ีประชุมสภาฯ 
ได้แต่งต้ังให้คุณสรวิชญ์  วิเชียรศาสตร์ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศ



- 14 - 
 
 

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คนท่ี 4 
ต่อไปกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 5 ขอเชิญคุณบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์ 
ครับ 

นายบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์    - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกฯผู้ทรง   
รองประธานสภาเทศบาล    เกียรติทุกท่าน ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คนท่ี 5       
ผมขอเสนอ คุณเมทินี ร่มโพธ์ิทอง ขอผู้รับรองด้วยครับ.......(สมาชิกฯ
รับรองถูกต้อง)............ขอบคุณครับ 

นายวินัย แสวงสิริผล  - คุณบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ประธานสภาเทศบาล  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คนท่ี  

5 คือ คุณเมทินี ร่มโพธ์ิทอง และมีสมาชิกฯ รับรองเกิน 2 ท่านถูกต้อง     
มีสมาชิกฯจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ .......(ไม่มีสมาชิกฯเสนอ)....... 
เม่ือไม่มีสมาชิกฯเสนอชื่อท่านอื่น  เป็นอันว่าท่ีประชุมสภาฯ ได้แต่งต้ัง
ให้ คุณเมทินี ร่มโพธ์ิทอง เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คนท่ี 5 ต่อไป
กรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 6 ขอเชิญคุณบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์ ครับ 

นายบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์    - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกฯผู้ทรง   
รองประธานสภาเทศบาล    เกียรติทุกท่าน ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คนท่ี 6       
ผมขอเสนอ คุณสหพัฒน์ ชัยวุฒิธราพงศ์ ขอผู้รับรองด้วยครับ.......
(สมาชิกฯรับรองถูกต้อง)............ขอบคุณครับ 

นายวินัย แสวงสิริผล  - คุณบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ประธานสภาเทศบาล  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คนท่ี  

6 คือ คุณสหพัฒน์ ชัยวุฒิธราพงศ์ และมีสมาชิกฯ รับรองเกิน 2 ท่าน
ถูกต้อง     มีสมาชิกฯจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ .......(ไม่มีสมาชิกฯ
เสนอ)....... เม่ือไม่มีสมาชิกฯเสนอชื่อท่านอื่น  เป็นอันว่าท่ีประชุมสภาฯ 
ได้แต่งต้ังให้ คุณสหพัฒน์ ชัยวุฒิธราพงศ์ เป็นกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คน
ท่ี 6 ต่อไปกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 7 ขอเชิญคุณบุญสิน เสริญวงศ์
สัตย์ ครับ 

นายบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์    - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกฯผู้ทรง   
รองประธานสภาเทศบาล    เกียรติทุกท่าน ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คนท่ี 7 ผมขอ
เสนอ คุณวิโรจน์ ราชวงษ์ ขอผู้รับรองด้วยครับ.......(สมาชิกฯรับรอง
ถูกต้อง)............ขอบคุณครับ 
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นายวินัย  แสวงศิริผล  - คุณบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาล  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568  

คนท่ี 7 คือ คุณวิโรจน์ ราชวงษ์ และมีสมาชิกฯรับรองเกิน 2 ท่าน
ถูกต้อง  มีสมาชิกฯจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ...(ไม่มีสมาชิกฯ
เสนอ)......เม่ือไม่มีสมาชิกฯเสนอชื่อท่านอื่น เป็นอันว่าสภาฯได้แต่งต้ัง              
คุณวิโรจน์ ราชวงษ์ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คนท่ี 7 ครบถ้วนตามท่ีสภา
ฯก าหนดแล้ว ผมขอสรุปให้ท่ีประชุมได้รับทราบอีกคร้ังนะครับ 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 จ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 

     1. นายไพบูลย์   สุขเจริญ 
     2. นายกิจชัย     กักสุวรรณ 
     3. น.ส.บุณฑริก  รักวงค์ 
     4. นายสรวิชญ์  วิเชียรศาสตร์ 
     5. น.ส.เมทินี      ร่มโพธ์ิทอง 
     6.นายสหพัฒน์ ชัยวุฒิธราพงศ์ 
     7. นายวิโรจน์     ราชวงษ์ 

เม่ือได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฉบับน้ีเรียบร้อยแล้ว     
ผมในฐานะประธานสภาเทศบาลฯขอให้เจ้าหน้าท่ีส่งต้นร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณฉบับนี้ให้กับคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย 

ท่านสมาชิกฯครับ ส าหรับข้ันตอนท่ี ๒ คือ การก าหนด
ระยะเวลาในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 เป็นเวลาเท่าไร ก็ขอให้ท่านสมาชิกเสนอครับ 
ขอเชิญ คุณบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์ ครับ 

นายบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์   - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกฯผู้ทรง 
รองประธานสภาเทศบาล เกียรติทุกท่าน ผมขอเสนอเวลา ในการรับค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นเวลา       
3 วัน นับต้ังแต่วันท่ี 14 - 16 สิงหาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 
- 16.30 น. ขอผู้รับรองด้วยครับ......(สมาชิกฯรับรองถูกต้อง)......
ขอบคุณครับ 

นายวินัย แสวงศิริผล  - คุณบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์ เสนอเวลาในการรับค าแปรญัตติร่างเทศ
ประธานสภาเทศบาล  บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 เป็นเวลา  

3 วัน และมีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ครับ....(ไม่มีสมาชิกฯเสนอ).....เม่ือไม่มีสมาชิกฯเสนอเป็นอย่าง
อื่นอีก เป็นอันว่า สภาฯก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นเวลา 3 วัน 
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คือ ต้ังแต่วันท่ี 14 – 16 สิงหาคม ๒๕67 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - 
๑๖.๓๐ น. ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว สมาชิกฯท่านใดประสงค์จะแปร
ญัตติขอให้ท าเป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการฯ ซ่ึงจะมารอรับค า
แปรญัตติของท่านตามเวลาท่ี ก าหนดไว้ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ส านักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ซ่ึงผมก็จะให้เวลา
กับคณะกรรมการฯได้ประชุมพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติฯกันอีก    
1 วัน และให้เวลากับเลขานุการสภาฯได้เตรียมการ ด้านต่างๆ รวมท้ัง 
ส่งหนังสือและรายงานการประชุมตรวจร่างของคณะกรรมการฯไป
ให้กับสมาชิกฯอีก ผมเห็นว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนจึงขอนัดประชุมสภา
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 3 ประจ าปี 
2567 ในวันท่ี 22 สิงหาคม ๒๕67 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖8 ในวาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ ต่อไป แต่อย่างไร ก็ดีผมก็
จะแจ้งนัดเป็นหนังสือไปให้กับท่านสมาชิกฯทุกท่านอีกคร้ังหน่ึง 
ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม - ให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 

     1. นายไพบูลย์   สุขเจริญ 
     2. นายกิจชัย     กักสุวรรณ 
     3. น.ส.บุณฑริก  รักวงค์ 
     4. นายสรวิชญ์  วิเชียรศาสตร์ 
     5. น.ส.เมทินี      ร่มโพธ์ิทอง 
     6. นายสหพัฒน์ ชัยวุฒิธราพงศ์ 
     7. นายวิโรจน์     ราชวงษ์ 

และก าหนดเวลาในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2568 เป็นเวลา 3 วัน ต้ังแต่วันท่ี 14 - 16 
สิงหาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 
2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ส านักงานเทศาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง ขอรับความยินยอมให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังตะเคียน ท ากิจการนอกเขตในเขตเทศบาลเมอืงฉะเชิงเทรา 

นายวินัย แสวงศิริผล   - ท่านสมาชิกฯครับระเบียบวาระน้ีท่านนายกฯได้เสนอญัตติ    
ประธานสภาเทศบาล            เร่ือง ขอรับความยินยอมให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  
      ท ากิจการนอกเขตในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  มาเสนอต่อ 
      สภา เทศบาลก่ อน ท่ีสภาฯจะ พิจารณา ยิ นยอม ขอ เชิญ ท่ าน 



- 17 - 
 
 

     นายกเทศมนตรีฯได้อ่านญัตติ ของท่านให้ท่ีประชุมได้รับทราบพร้อมกัน 
     อีกคร้ังครับ 

นายกลยุทธ  ฉายแสง   - (อ่านญัตตินายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทราเร่ือง ขอรับความ 

 นายกเทศมตรี   ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียนท ากิจการนอกเขตใน
    เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

       
ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 

เรื่อง  ขอรับความยินยอมให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียนท ากิจการนอกเขต 
ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา   

 (ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจำปี 2567 ครั้งที่  2  / 2567  วันที่  13  สิงหาคม  2567) 

--------------------------------------------------- 
 

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
 

 กระผมมีความจำเป็นต้องขอรับความยินยอม  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน  ทำกิจการ 
นอกเขต  ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้.- 

หลักการ 

  ขอรับความยินยอม ให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ทำกิจการนอกเขต ในเขต
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา   ดังนี้ 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโฉมศิริ  หมู ่ที ่  10 ตำบลวังตะเคียน อำ เภอ 
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2 .ขุดเจาะถนนวางท่อระบายน้ำ บริเวณทางเข้าสนามกีฬาสุบินพิมพยะจันทร์  หมู่ที ่  2  
ตำบลวังตะเคียน  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  

เหตุผล 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน  มีความประสงค์จะดำเนินโครงการ  เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  จำนวน  2  โครงการ  คือ 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโฉมศิริ  หมู ่ที ่  10 ตำบลวังตะเคียน อำเภอ 
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2 .ขุดเจาะถนนวางท่อระบายน้ำ บริเวณทางเข้าสนามกีฬาสุบินพิมพยะจันทร์ หมู่ที ่ 2  
ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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  โดยทั้ง  2  โครงการดังกล่าว  มีพื้นที่คาบเกี่ยวกับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จึงเป็นการทำ
กิจการนอกเขต ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากสภา
เทศบาล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 73  ที่กำหนดว่า  องค์การบริหารส่วนตำบล  อาจทำกิจการนอกเขต  องค์การบริการส่วน
ตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริ หาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื ่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การ
บริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  และ
กิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำ  และเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน  
   ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น กระผมจึงขอเสนอญัตติ ขอรับความยินยอม ให้
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ทำกิจการนอกเขต ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ต่อสภาเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความยินยอมต่อไป 
 
          ลงช่ือ    กลยุทธ  ฉายแสง 
      (นายกลยุทธ  ฉายแสง) 
           นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
 

นายวินัย แสวงศิริผล  - ท่านนายกเทศมนตรี ได้อ่านญัตติของท่านนายกฯจบลงแล้วมีสมาชิกฯ 
ประธานสภาเทศบาล     ท่านใดจะอภิปรายซักถามก็ขอเชิญอภิปรายได้ครับ ............(ไม่มี 
     สมาชิกฯอภิปราย)...........เม่ือไม่มีสมาชิกฯจะอภิปรายซักถาม ผมก็จะ 
     ขอมติจากท่ีประชุมต่อไป สมาชิกฯท่านใดยินยอมให้องค์การบริหาร 
     ส่วนต าบลวังตะเคียน ท ากิจการนอกเขตในเขตเทศบาลเมือง 
     ฉะเชิงเทรา ตามท่ีท่านนายกฯเสนอมา โปรดยกมือครับ......(สมาชิกฯ 
     ยกมือยินยอม).......สมาชิกฯยกมือยินยอมจ านวน 13 คน สมาชิกฯ 
     ท่านใดไม่ยินยอมโปรดยกมือครับ... .... . . (ไม่มีสมาชิกฯยกมือไม่ 
      ยินยอม)..........ส าหรับท่านสมาชิกฯ ท่ีไม่ได้ยกมือ ถือว่างดออกเสียง 
     นะครับ เป็นอันว่า สภาฯยินยอมตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอครับ
    ขอบคุณครับ 
มติที่ประชุม - ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ท ากิจการนอกเขตใน

เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา ด้วย
คะแนนเสียง 13 ท่าน ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง รับทราบการปรบัลดลูกหน้ีภาษีที่ดิน
และสิ่งก่อสรา้ง ประจ าปี 2565 และปี 2566 

นายวินัย แสวงศิริผล       - ท่านสมาชิกฯครับระเบียบวาระน้ีท่านนายกฯได้เสนอญัตติ เร่ือง ขอ
ประธานสภาเทศบาล          รายงานการปรับลดลูกหน้ีภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี 2565 
                                          และปี 2566 มาเสนอต่อสภาเทศบาลก่อนท่ีสภาฯจะพิจารอนุมัติ  
       ขอเชิญท่าน...ได้อ่านญัตติของท่านให้ท่ีประชุมได้รับทราบพร้อมกัน 
       อีกคร้ัง 

นายกลยุทธ  ฉายแสง   - (อ่านญัตตินายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทราเรื่อง  ขอรายงานการ
นายกเทศมนตรี                      ปรับลดลูกหน้ีภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี 2565  และปี 

                                         2566  
 

ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
เรื่อง  ขอรายงานการปรับลดลูกหน้ีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 และประจ าปี 2566 

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพและทา่นสมาชิกสภาเทศบาล 

  กระผมมีความจ าเป็นต้องขอรายงานการปรับลดลูกหน้ีภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
จ านวน 2 ราย ประจ าปีภาษี 2565 ให้กับนางสาวมาลัย สุขประเสริฐ และประจ าปีภาษี 2566 ให้กับ
ร้อยเอกหญิงนันท์นภัส หลักทอง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได้ต้ังยอดเงินค้างช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 
2565 ลูกหน้ีภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 1,635 ราย เป็นเงิน 3,716,340.76 บาท (สาม
ล้านเจ็ดแสน    หน่ึงหม่ืนหกพันสามร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) และประจ าปี 2566 ลูกหน้ีภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 1,679 ราย เป็นเงิน 5,486,747.65 บาท (ห้าล้านสี่แสนแปดหม่ืนหก
พันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์)  จากการตรวจสอบพบว่า มีการจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ค้างช าระ 
โดยไม่มีมูลหน้ีหรือจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด และได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้ประจ าปีไว้แล้ว ท าให้มียอด
ลูกหน้ีค้างช าระไม่ตรงกับความเป็นจริง เน่ืองจาก 
  1. ประจ าปี 2565 ราย นางสาวมาลัย สุขประเสริฐ ได้ทบทวนการประเมินภาษีท่ีดิน
และ    สิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 ใหม่ เน่ืองจากโฉนดท่ีดินเลขท่ี 12827 เน้ือท่ีดิน 70 ตารางวา                        
มีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์อื่น ๆ อัตราภาษีร้อยละ 0.3 มาเป็นเป็นท่ีอยู่อาศัย อัตราภาษี
ร้อยละ 0.02 ขอปรับลดลูกหน้ี เป็นเงิน 3,949.10 บาท (สามพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทสิบสตางค์) 
  2. ประจ าปี 2566 รายร้อยเอกหญิงนันท์นภัส หลักทอง ได้ทบทวนการประเมินภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2566 ใหม่ เน่ืองจากโฉนดเลขท่ี 61046 และ 61047 มีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์เป็นท่ีว่างเปล่า อัตราภาษีร้อยละ 0.6 มาเป็นท่ีอยู่อาศัย อัตราภาษี
ร้อยละ 0.02  ท้ังน้ี ได้มีสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารตึกสองชั้น เลขท่ี 1538/1 ต้ังอยู่ โดยมีชื่อร้อยเอก
หญิงนันท์นภัส หลักทอง เป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าว จึงได้รับการยกเว้นมูลค่าฐานภาษี ขอปรับลด
ลูกหน้ี เป็นเงิน 5,403.19 บาท   (ห้าพันสี่ร้อยสามบาทสิบเก้าสตางค์) 
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รวม 2 รายการ จ านวน 2 ราย ปรับยอดลูกหน้ีเป็นเงิน 9,352.29 บาท (เก้าพันสามร้อยห้าสิบสองบาท 
ยีส่ิบเก้าสตางค์) 
  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 4772 ลงวันท่ี                
23 ธันวาคม 2552 เร่ือง หลักเกณฑ์การจ าหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างช าระและวิธีการบันทึก
บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อ 2 การลดยอดลูกหน้ีค้างช าระ กรณีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจัดเก็บข้อมูลลูกหน้ีค้างช าระโดยไม่มีมูลหน้ีหรือจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด และได้บันทึกบัญชีเป็น
รายได้ประจ าปีไว้แล้ว ท าให้มียอดลูกหน้ีค้างช าระไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินปรับลดยอดลูกหน้ีค้างช าระตามความเป็นจริงได้ โดยให้เสนอผู้บริหารท้องถ่ินอนุมัติ และแจ้ง
สภาท้องถ่ินทราบ  
  ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น กระผมจึงขอเสนอญัตติขอรายงายการปรับ
ลดลูกหนี้ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 และประจ าปี 2566 จ านวน 2 ราย เป็นจ านวน
เงินท้ังสิ้น 9,352.29 บาท (เก้าพันสามร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ต่อสภาเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา เพ่ือโปรดรับทราบต่อไป 

ลงชื่อ   กลยุทธ   ฉายแสง  
        (นายกลยุทธ   ฉายแสง) 

                นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
 
นายวินัย แสวงศิริผล  - ท่านนายกเทศมนตรีฯได้อ่านญัตติของท่านนายกฯจบลงแล้ว
ประธานสภาเทศบาล     มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายซักถามก็ขอเชิญอภิปรายได้ครับ  

............(ไม่มีสมาชิกฯอภิปราย)...........เน่ืองจากระเบียบวาระน้ีเป็นการ
รายงานให้เพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ 

มติที่ประชุม - รับทราบปรับลดลูกหน้ีภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 
และประจ าปี 2566  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา  

ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือคืนค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปี 2565 
และประจ าปี 2566 

 

นายวินัย แสวงศิริผล           - ท่านสมาชิกฯครับระเบียบวาระน้ีท่านนายกฯได้เสนอญัตติ เร่ืองขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล         จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  เพ่ือคืนค่าภาษีท่ีดิน 

        และ สิ่งก่อสร้าง ประจ าปี 2565 และปี 2566 มาเสนอต่อสภาเทศบาล  
            ก่อนท่ีสภาฯจะพิจารณาอนุมัติ ขอเชิญท่านนายกได้อ่านญัตติของท่าน 
            ให้ท่ีประชุม ได้รับทราบพร้อมกันอีกคร้ัง 
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นายกลยุทธ  ฉายแสง         - (อ่านญัตตินายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทราเร่ือง ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน 
นายกเทศมนตรี                สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือคืนค่าภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง          

     ประจ าปี 2565  และปี 2566 
 

ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงนิสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

เพ่ือคืนค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 และประจ าปี 2566  

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

  กระผมมีความจ าเป็นขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม คืนค่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ประจ าปี 2565 และประจ าปี 2566 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

  1. นายสอาด กระจ่างพัฒน์วงษ์ ได้ช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปีภาษี 
2565 ตามใบเสร็จเลขท่ี RCPTP-00995/65 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2565 เป็นจ านวนเงิน 2,257.50 
บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) และช าระภาษีท่ีดินและสิงปลูกสร้าง ประจ าปีภาษี 
2566 ตามใบเสร็จเลขท่ี RCPTP-03894/66 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2566 เป็นจ านวนเงิน 5,100 
บาท (ห้าพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) ต่อมาได้ยื่นค าร้องขอรับเงินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างคืน ตามมาตรา 
54 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ภ.ด.ส.9) ลงวันท่ี 29 
มิถุนายน 2567 จ านวน 2 ปี ได้แก่ ประจ าปี 2565 และประจ าปี 2566 รวมเป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 
7,357.50 บาท (เจ็ดพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) 

  2. นายแดง แก้วสีมรกต ได้ช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปีภาษี 2566             
ตามใบเสร็จเลขท่ี RCPTP-03757/66 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2566 เป็นจ านวนเงิน 21,544.47 
บาท    (สองหม่ืนหน่ึงพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ต่อมาได้ยื่นค าร้องขอรับเงินภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้างคืน ตามมาตรา 54 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
(ภ.ด.ส.9) ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2567 เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 9,460.50 บาท (เก้าพันสี่ร้อยหกสิบ
บาทห้าสิบสตางค์) 

  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้พิจารณาค าร้องพร้อมหลักฐานการช าระเงินแล้ว จะต้องคืน      
เงินภาษีให้กับบุคคลท้ัง 2 รายดังกล่าวข้างต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน                  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2566 หมวด 9 การถอนคืนเงินรายรับและการจ าหน่ายหน้ีสูญ ข้อ 103 กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้ภายในก าหนดอายุความ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถอนคืนเงินรายรับโดยถือปฏิบัติตามข้อ 104 และข้อ 105 (๒) ขอเงินคืน
ภายหลังจากปีงบประมาณท่ีรับเงินรายรับเม่ือตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
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  ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น กระผมจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 16,818 บาท (ห น่ึงหม่ืนหกพัน 
แปดร้อยสิบแปดบาทถ้วน) ต่อสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ลงชื่อ     กลยุทธ  ฉายแสง 
                 (นายกลยุทธ   ฉายแสง) 
              นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
 
นายวินัย แสวงศิริผล  - ท่านนายกเทศมนตรีฯได้อ่านญัตติของท่านนายกฯจบลงแล้ว
ประธานสภาเทศบาล     มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายซักถามก็ขอเชิญอภิปรายได้ครับ  

............(ไม่มีสมาชิกฯอภิปราย)...........เม่ือไม่มีสมาชิกฯจะอภิปราย
ซักถาม ผมก็จะขอมติจากท่ีประชุมต่อไป สมาชิกฯท่านใดอนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือคืนค่าภาษีท่ี ดิน
และสิ่งก่อสร้างประจ าปี 2565 และประจ าปี2566 ตามท่ีท่านนายก
ฯเสนอมา โปรดยกมือครับ.....(สมาชิกฯยกมืออนุมัติ.......สมาชิกฯยกมือ
อนุมัติ จ านวน 13 คน สมาชิกฯท่านใดไม่อนุมัติโปรดยกมือครับ.........
(ไม่มีสมาชิกฯยกมือไม่อนุมัติ)..........ส าหรับท่านสมาชิกฯ ท่ีไม่ได้ยกมือ 
ถือ ว่างดออกเสียงนะครับ เ ป็นอัน ว่า สภาฯอนุมั ติตามท่ีท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอครับขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือคืนค่า
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 และประจ าปี 2566  
ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา ด้วยคะแนนเสียง 13 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอื่นๆ 

นายวินัย  แสวงศิริผล  - ท่านสมาชิกฯครับ ระเบียบวาระน้ีมีไว้ส าหรับให้ท่านสมาชิกฯ                    
ประธานสภาเทศบาล  ได้เสนอแนะซักถาม เกี่ยวกับการบริหารงาน คณะผู้บริหารท่านใดมี 

ข้อเสนอแนะหรือซักถามก็ขอเชิญครับ 
นายบุญสิน  เสริญวงศ์สัตย์ - เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับผมนายบุญสิน  เสริญวงศ์สัตย์  
รองประธานสภาเทศบาล   ผมขอขอบคุณหน่วยงานท่ีได้ท าผลงานท่ีดี อย่างท่ีผมเห็นตอนเช้าๆ  
     จะมีเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดรอบๆ สวนสมเด็จจนได้รับค าชม 
     จากประชาชนท่ีมาออกก าลังกายและกองช่างสุขาภิบาลได้ไปท าการ 
     ลอกท่อระบายน้ าตามซอยต่างๆ ไปซ่อมถนน ไปตัดหญ้าด้วยความ 
     รวดเร็ว และผมขอฝากคณะผู้บริหารสิ่งท่ีจ าเป็นคือ การระบายน้ า 
     คลองโสธรเป็นคลองมีความจ าเป็นอย่างมาก อยากให้ท่านคณะ  
     ผู้บริหารได้ให้หน่วยงานต่างๆท่ีรับผิดชอบด้านคลองมารังวัดให้ถูกต้อง 
     และลอกท่อ ดูดเลนออกไป เพราะแก้มลิงของเราได้หายไปจนหมด 
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     เม่ือก่อนจะมีแก้มลิง ตรงบ๊ิกซีสอง หมู่บ้านกิตยา สนามยิงปืน น่ีคือแก้ม 
     ลิงของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราท าให้ถนนศรีโสธรตัดใหม่ เวลาฝนตก 
     หนักๆ จะเกิดน้ าท่วมแต่ถ้าเรามี คลองโสธรจะช่วยในการระบายน้ าได้ดี 
     เพราะถ้ามีการลอกท่อและมีการส ารวจว่าคลองโสธรตรงไหนบ้างท่ี 
     โดนรุกล้ าโดยการให้กรมชลประทานมาส ารวจ กรมท่ีดินมาส ารวจ 
     ร่วมกับเทศบาล สิ่งต่างๆเหล่าน้ีจึงจะแก้ไขปัญหาได้ครับ ถ้าคลองโสธร 
     ถูกขยายถูกต้องตามหลักเขตจะช่วยแก้ไขปัญหาเร่ืองน้ าได้ครับ    
     ขอบคุณครับ 
 
นายกลยุทธ  ฉายแสง  - กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับกระผมนายกลยุทธ์ ฉายแสง
นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทราครับ ปัญหาเร่ืองการระบายน้ าของ 
     เมืองฉะเชิงเทราขนาดน้ีจากท่ีท่านสมาชิกได้อภิปรายประเด็นส าคัญคือ 
     คลองโสธรจากการท่ีไปส ารวจได้ทราบปัญหาของคลองโสธร ซ่ึงถ้าดู 
     ตามกายภาพคลองโสธรมีระยะยาว 10 กิโลเมตรมีพ้ืนท่ีเป็นของ 
     ธรรมชาติท่ีคดเค้ียวปัญหาท่ีเกิดในปัจจุบันเน่ืองจากมีการรุกล้ า  
     คลองต้ืนเขิน ท่ีผ่านมาได้มีการแก้ไขปัญหาโดยร้ือประตูระบายน้ า 
     ท่ีท าไว้โดยกรมชลประทานจากปัญหาต่างๆท่ีเรารับทราบได้ ทางเราได้ 
     มีการคุยกับทางจังหวัด เกี่ยวกับงบพัฒนาจังหวัด ซ่ึงคลองมี หน่วยงาน 
     ท่ีรับผิดชอบท้ังทางเทศบาล อ าเภอ และกรมชลประทาน กรมเจ้าท่า 
     ซ่ึงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามอ านาจหน้าท่ีการขุดลอกคลองโสธร  
     สามารถท าได้แค่บางช่วงเท่าน้ัน ถ้าท าท้ังหมดต้องไปฟ้องร้องกับ 
     ชาวบ้าน ซ่ึงเราต้องใช้วิธีการเจรจากับชาวบ้านขอเข้าไปขุดลอก  
     ในปัจจุบันน้ีกรมโยธาธิการได้เสนอตัวเข้ามาด าเนินการ แต่พบปัญหา 
     มากมายนอกจากจะไปทะเลาะกับชาวบ้าน และต้องเข้าไปท าโครงการ 
     โดยไ ม่ปรึกษาท้อง ถ่ิน  ไ ม่ปรึกษาเทศบาล และไม่ เคยปรึกษา 
     คณะกรรมการชุมชนเลย ซ่ึงทางกรมโยธาธิการได้ลงมือท าโครงการและ 
     ได้รุกล้ าท่ีชาวบ้านและโครงการของกรมโยธาธิการท าให้ท่ีดินของ 
     ชาวบ้านท่ีติดกับคลองมีทางเดินอยู่หลังบ้านของชาวบ้าน จึงท าให้ 
     ชาวบ้านหลายหลายคนไม่พอใจและเป็นกังวลเร่ืองขโมย ส่วนการ 
     ระบายน้ ากระผมได้ปรึกษากับทางจังหวัดแล้วจะเอาโครงการท่ีเกี่ยวกับ 
     การด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมโดยเฉพาะการขุดลอกคูคลองเข้าไป 
     อยู่ในแผงของจังหวัด และขอการสนับสนุนจากส านักงบประมาณ 
     โครงการท่ีมีอยู่ในแผนท้ังหมดถึงจะของบประมาณได้ เพราะฉะน้ัน 
     เร่ืองน้ีรับผิดชอบโดยหลายหน่วยงานจากท่ี เรียนให้ทุกท่านทราบ  
     ซ่ึงทางเทศบาลจะประสานกับทางจังหวัด แต่ในส่วนท่ีเทศบาลสามารถ 
     ด าเนินการได้จะไปส ารวจและด าเนินการเท่าท่ีด าเนินการได้อย่างเต็มท่ี  
     ขอบคุณครับ 
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นายวินัย  แสวงศิริผล  - ผมในฐานะสมาชิกขอเสนอต่อจากท่านบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์นะครับ  
ประธานสภาเทศบาล   ทางค่ายศรีโสธรตรงเคร่ืองป๊ัมน้ าท่ีระบายน้ าลงแม่น้ าบางปะกง ตรง 
     วงเวียนแยกหน้าค่ายศรีโสธร ผมสังเกตมาสักพักแล้วครับ ท่อระบายน้ า 
     ท่ีเชื่อมไปลงแม่น้ าบางปะกงตัวเคร่ืองมีระดับต่ ากว่าปลายท่ีดันน้ าออกสู่ 
     แม่น้ าบางปะกง เราต้องต้ังงบเพ่ือแก้ไขนะครับ เพราะตัวเคร่ืองป๊ัมน้ า 
     ไม่เป็นระนาบเดียวกับแม่น้ าท าให้ทางเดินของน้ าล าบากครับ ผมขอ 
     ฝากท่านนายกด้วยครับขอบคุณครับ มีสมาชิกฯท่านใด จะเสนอแนะ 
     หรือซักถามอีกไหมครับ.......(ไม่มีสมาชิกฯเสนอแนะหรือซักถาม)..... 
     เม่ือไม่มีสมาชิกฯจะเสนอแนะเร่ืองอื่นใด ผมขอเชิญท่านนายกฯครับ 

นายกลยุทธ  ฉายแสง   - กระผม นายกลยุทธ  ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา  
นายกเทศมนตรี             ท่านสมาชิกทุกท่านท่ีได้มาร่วมประชุมให้ความเห็นชอบในการเสนอ 
      งบประมาณ ซ่ึงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นทุนส าคัญในการท่ีจะ 
      ใช้งบประมาณในการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาเทศบาลท่ีได้มีไว้ 
      ผมคิดว่าเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน ซ่ึงสองเดือนน้ีเป็นเดือนท่ี 
      เราต้องประชุมกันบ่อยครับ เน่ืองจากเรามีท้ังงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปี งบประมาณเพิ่มเติม ซ่ึงใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว เราจะต้อง 
      กันเงินไว้ ซึ่งเป็นอ านาจของทางสภาเทศบาลจึงต้องเชิญท่านสมาชิกฯ 
       มาเข้าร่วมประชุมรับความเห็นชอบครับ สุดท้ายน้ีผมขอขอบคุณ 
               ท่านสมาชิกอีกคร้ังครับ ขอบคุณครับ 

นายวินัย  แสวงศิริผล   - ขอบคุณท่านนายกฯครับ ก่อนปิดประชุม ขอขอบคุณท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร เลขานุการสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก          

 ท่านที่ช่วยให้การประชุมในวันนี้ส าเร็จลุล่วงตามระเบียบวาระทุก   
 ประการขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญท่ัวกัน ผมขอปิด  
 ประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   15.10  น. 
 

      ดวงรัตน์ ทองสุทธ์ิ     ถอดเทป 
      ดวงรัตน์ ทองสุทธ์ิ     พิมพ์/ทาน 
      พัณณกร สมุทรประภูติ  ตรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 


